

## กมว.อิงคดีผิดจรรยาบรรณค่า 900 เรื่อง

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.ย. 2561

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กมว. ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่

1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3. คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และ
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สำหรับการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานั้น ครั้งนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณา แต่ได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ขึ้นเพื่อพิจารณา เนื่องจากคุรสภาไม่มี กมว. มาตั้งแต่ปี 2558 ทำให้มีเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพตกค้างอยู่กว่า 900 เรื่อง

และหลายเรื่องเป็นประเด็นทางสังคม อาทิ กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ม.2 ซึ่งได้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแล้ว หรือครูปริษา ไคร่ครวญ กรณีห่วย 30 ล้าน จ.กาญจนบุรี ที่ขณะนี้เรื่องยังไม่ยุติ เชื่อว่าคณะกรรมการฯ คงจะพิจารณานำเสนอ กมว. หาก กมว. พิจารณาเห็นว่าผิดจริงก็จะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งหากผู้บริหาร หรือครูถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูได้อีกต่อไป ไม่วาจะเป็นโรงเรียนรัฐ หรือเอกชน เรียกได้ว่าหมดอาชีพดานนี้ทันที

รศ.ดร.เอกชัย กล่าวอีกว่า เรื่องของมาตรฐานวิชาชีพ การกำกับดูแล

การพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ซึ่งถ้าถูกระงับไม่ให้ออกใบอนุญาตก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยครั้งนี้

กมว. ได้ดำเนินการในสิ่งที่เป็นอำนาจแต่ไม่เคยทำมาก่อน คือการให้เพิกถอนรางวัลของคุรสภาทุกรางวัล

ในกรณีที่ครูหรือผู้บริหารที่ได้รับรางวัลของคุรสภาไปแล้วประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ หากพบว่ามีการทำผิดจรรยาบรรณก็จะเพิกถอนรางวัลทันที

ซึ่งในกรณีของครูปริษานั้น ไม่เคยได้รับรางวัลของคุรสภา นอกจากนี้ในปี 2562

การเสนอรายชื่อครูเพื่อพิจารณาให้รางวัล

จะให้ครูที่มีคุณสมบัติสมัครมาโดยตรงและคุรสภาจะเป็นผู้คัดเลือกส่งไปให้เขตพื้นที่การศึกษาถั่นกรองและส่งกลับ มาให้คุรสภาพิจารณา แทนที่จะให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดคุรส่งมาเอง เพราะที่ผ่านมามีการเสนอคนของตัวเองเข้ามา ส่วนคุรที่มีผลงานดีแต่เขตพื้นที่ไม่ชอบก็ไม่ส่งชื่อมา.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยรัฐ วันที่ 26 กันยายน 2561](#)